

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/1, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung theo đề xuất của UBND tỉnh.

tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp.

"XUÂN GẮN KẾT, TẾT YÊU THƯƠNG" ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/1, Làng trẻ em SOS Thái Bình tổ chức chương trình "Xuân gắn kết, tết yêu thương".

HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.



Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho trẻ em Làng trẻ em SOS Thái Bình.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

trao đổi thông tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

soát, xử lý vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.



Lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực, phân luồng giao thông trên tuyến quốc lộ 10.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

ngày 7/6/2022; Thông báo kết luận số 467-TB/TU, ngày 9/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp tuyên truyền nhằm cung cấp cụ thể nhất các quy định chính sách và các kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Phạm Dũng, Trưởng phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này và đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát

huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây, nhanh chóng tập tành công việc, không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Dũng đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể cơ quan Sở Xây dựng ngày càng vững mạnh đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

ĐÀO QUYN

tĩnh năm học 2022 - 2023. Tuy nhiên, ngày 20/12/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí phương án đề xuất của UBND tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022 - 2023 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP và

Thông báo kết luận số 583-TB/TU ngày 10/1/2023 của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 17 quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022 - 2023 trong thời gian sớm nhất.

THU HIỀN

trong Làng, trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi bắt đầu vào Làng đến khi trưởng thành. Ngoài ra, Làng trẻ em SOS Thái Bình còn trợ cấp hàng tháng, cải thiện điều kiện sống cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các huyện trong tỉnh thông qua các hoạt động như xóa nhà dột nát, làm công trình nước sạch, trao tặng xe đạp, đồ dùng học tập...

Trong không khí rộn ràng, vui tươi, các đồng chí lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp đã trao những phần quà cùng những lời động viên, chia sẻ với

tập thể cán bộ, nhân viên, các bà mẹ, bà dì và các con đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Thái Bình. Đó là những món quà rất ý nghĩa với mong muốn mang đến cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một mùa xuân ấm áp và trọn vẹn.

Trao quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

* Sáng ngày 17/1, các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý trao quà tết tại xã Vũ Thăng (Kiến Xương).

50 suất quà, mỗi suất trị giá 450.000 đồng được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và doanh nghiệp trao tới hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ Thăng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Vũ Thăng thường xuyên quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, để từ đó có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND,

UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho xã Vũ Thăng.

* Chiều ngày 17/1, lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư đến thăm, chúc tết và trao quà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

5 suất quà, mỗi suất trị giá trên 600.000 đồng được trao cho các cựu chiến binh mắc bệnh trọng, hoàn cảnh gia đình khó khăn của 3 xã Minh Quang, Tam Quang, Tư Tân.

Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đến nay Hội Cựu chiến binh huyện và hội cựu chiến binh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư đã huy động các nguồn lực trao trên 520 suất quà, tổng trị giá 210 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

* Nhằm chia sẻ với đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở, dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công đoàn ngành giáo dục phối hợp với các công đoàn cơ sở trong các trường THPT của tỉnh tổ chức trao 109 suất quà tết cho đoàn viên là cán bộ, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 111 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được trích từ quỹ công đoàn của Công đoàn ngành giáo dục.

PHÒNG VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN

đơn vị, địa phương của 2 huyện báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng, chủ động nắm chắc địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tuần tra, khép kín địa bàn, có các phương án bảo đảm tốt ANTT, ATGT cho nhân dân vui xuân, đón tết. Chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Luật số 14 và Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đạt chỉ tiêu đề ra. Yêu cầu các địa phương đặc biệt lưu ý tới công tác phòng, chống cháy, nổ và chủ động trong việc điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2023.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà, chúc các địa phương bước sang năm mới tiếp tục đạt nhiều thành công mới.

chăm lo hơn nữa đến những đối tượng này để bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có tình kích động, lôi kéo tập trung đông người gây mất trật tự an ninh. Cố gắng dứt điểm tình trạng này trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

HỘI NHÀ BÁO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham quan triển lãm báo xuân điện tử.



Tham quan trưng bày báo xuân.

Ảnh: NGỌC LINH

Tham quan trưng bày báo xuân Quý Mão 2023 tại Thư viện tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao hoạt động trưng bày báo xuân năm nay đã có sự đổi mới rõ nét, phần ảnh toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác báo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật. Đồng thời, tích cực đổi mới mạnh mẽ từ nội dung đến hình thức thể hiện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà và công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ...

(Tiếp theo trang 1)

dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội hoạt động giao thương, tập trung đông người tăng; số người về quê ăn tết đông. Thêm vào đó, sự xuất hiện của biến chủng mới, miễn dịch do tiêm vắc-xin phòng Covid-19 suy giảm theo thời gian và yếu tố thời tiết có khả năng làm bùng phát, tiềm ẩn nhiều vấn đề về dịch bệnh, ATTP trước, trong, sau tết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch và bảo đảm ATTP để người dân đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao ý thức của người dân, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch và bảo đảm ATTP. Các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu chủ động xây dựng, thực hiện các biện pháp, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch và ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có kế hoạch triển khai cụ thể về phòng, chống dịch và ATTP theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ sở y tế sẵn sàng ở mức cao nhất, chủ động cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, vật tư y tế, đáp ứng với các tình huống dịch bệnh, cấp cứu ngộ độc đông người. Ngành giáo dục, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các địa phương có biện pháp chủ động nhằm ngăn ngừa sự bùng phát của dịch khi người lao động đi làm trở lại, học sinh khi quay lại trường học.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 17/1. Việt Nam: Số ca mắc mới ghi nhận trong ngày tăng. Thái Bình: Tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 đạt hơn 70,8%.